
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่  ๑   ประจ าปี   ๒๕๖3 
วันพฤหัสบดีที่    13   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 

……………………………………….......................................................... 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายวินัย           บุญเพ่ิม   ประธานสภาฯ  
 2. นายประดิษฐ์  อินทร์ต๊ะ  รองประธานสภาฯ 
 3. นางผ่องศรี         หลาทอง               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑              
        4. นายณัฐวัฒน์       สาธุจรัญ              สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 5. นายสมคิด  ศิลลา   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 6. นางสาวนภาพร ศิรินภารัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
        7. นายนคร  วงษ์ค านา           สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 8. นางพิมพา  จารนัย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
        9. นายสุชิน          ผิวลออ               สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        10. นางจ าเนียร        ใจดี                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
        11. นายนิพร           ชินค าวงศ์             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
 12.นางประไพ  ไพรหลวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒                
       13. นางนวรัตน์       พันธุเวช               เลขานุการสภาฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายพิเชษฐ          เลี่ยวบุ้นกิม           นายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
         ๒. นายประดิษฐ์      วงษ์สา                รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
 3. นายเทียบ  จารนัย   รองนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
          4. นางบุญส่ง   สุริยาการณ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
          5. น.ส.ศมนธร        กงซัว                 เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์   
 6. น.ส.ปราณี  แจ้งโลก   รองปลัดเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 7. นางพิกุล  แก้วพลงาม  หัวหน้าส านักปลัด  
 8. นายณัฐกฤตย์  เภาสามมุข  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9.นายเดชา  วงษ์ท้าว   ก านันต าบลวังสมบูรณ์ 
 10.นายกฤษณะ  เข็มสุวรรณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
 11.นายพสิษฐ์  ปัตนา   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 
 12.นายมานพ  ไพรหลวง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
 13.นายพรชัย  รวงผึ้ง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 
 14. นายสุเนตร  ผกามาศ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 
 15. นายสมบูรณ์  สุริยาการณ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16  
        16. น.ส.สิรีรัศมิ์        รักษาสัตย์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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          17. น.ส.เดือนเพ็ญ เจียมอ่อน  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 18 .น.ส.ธีราภรณ์ กรดคีรี   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 19. นางนาฎยา  วิสุทธ ิ   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 20. นายภาคภูม ิ นวลเถลิงศักดิ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 21. น.ส.ทัศนีย์  ทองสัมฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 22. น.ส.ชวันรัตน์ พงษ์แก้ววีระกุล  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 23. นายณัฐภัทร  ลี้อิศรามาศ  นิติกร 
 24. นายชัยพฤกษ์ รักษาสัตย์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
 25. น.ส.แสงระวี  ค าภักดี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 26. น.ส.วิจิตตรา ในทอง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 27 น.ส.ลลิดา  ตาลศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 28. น.ส.กุลริศา  อินทรเทศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
 29. น.ส.นฤมล  ศรีสงคราม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 30. น.ส.พรภิมล  บุญเพ่ิม   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 31. น.ส.ศิริมาศ  ทองประเสริฐ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 
 32. นายกฤษณะ  แต่งทรัพย์  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
          33. น.ส.ทรรศชนก ลาสอาด   คนงานทั่วไป 
  34. น.ส.ณัฐชา  นวลตา   นักการ   
เร่ิมประชุม 
เวลา ๑๐.๐๐ น.  เมื่อองค์ประชุมพร้อม นายวินัย  บุญเพ่ิม   ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
   ได้น าสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมจุด ธูป เทียนบูชาพระ 
   รัตนตรัย 
นายวินัย  บุญเพิ่ม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ประธานสภาฯ  
นายเทียบ  จารนัย กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 
รองนายกเทศมนตรีฯ  
นายวินัย  บุญเพิ่ม เมื่อองค์ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖3 และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
   ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม -ไม่มี-    
ประธานสภาฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม 2 วันพุธ ที่  27  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖3     
ประธานสภาฯ  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
   วังสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่ 2  วันพุธที่  27    พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖3   มี 
   สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ (ถ้าไม่มี
   จะขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม) 
มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 วันพุธ ที่  27  พฤษภาคม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นเอกฉันท์ 
   จ านวน 11  เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
นายวินัย  บุญเพิ่ม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.๑ การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 กอง
ประธานสภาฯ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   (1) ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย (งานก าจัดขยะฯ) จ านวน  
   300,000 บาท    ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ ให้ที่ประชุม
   สภาฯ ทราบ 
นางนวรัตน์ พันธุเวช กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธี งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น       
ปลัดเทศบาลฯ  พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณข้อ ๒๗ 
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ 
   ลักษณะเปลี่ยนปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   ให้เป็นไป
   ตามอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ 
   ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรีฯ ขอโอนลดแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะฯ  หมวดครุภัณฑ์อ่ืน (จัดซื้อชุดตู้
   บรรจุขยะมูลฝอย)  
   โอนลด 
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะฯ   
   หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน (จัดซื้อชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย)   งบประมาณตั้ง
   ไว้ จ านวน  300,000 บาท คงเหลือ 300,000 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท  
   โอนเพิ่ม 
   งบประมาณด้านด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   หมวดงบกลาง    
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  10,310,400 บาท   
   คงเหลือ 3,100 บาท ขอโอนเพ่ิม 200,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน   
   203,100 บาท                         
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   โอนเพิ่ม 
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะฯ  
   หมวดค่าใช้สอย   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  
   50,000 บาท  คงเหลือ 26,400 บาท ขอโอนเพ่ิม 100,000 บาท งบประมาณ
   คงเหลือหลังโอน  126,400 บาท  

นายวินัย  บุญเพิ่ม (2) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานก าจัดขยะฯ)จ านวน50,000 บาท 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา    

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ โอนลด 
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะฯ  
   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณตั้งไว้ 
   จ านวน  50,000 บาท  คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท  
   โอนเพิ่ม 
   งบประมาณด้านด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   หมวดงบกลาง    
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  10,310,400 บาท   
   คงเหลือ 203,100 บาท ขอโอนเพ่ิม 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน   
   253,100 บาท 
นายวินัย  บุญเพิ่ม (3) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (งานบริการสาธารณสุขฯ)  
ประธานสภาฯ  จ านวน 30,000 บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที่
   ประชุมพิจารณา     

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ทุกท่าน                    
นายกเทศมนตรีฯ โอนลด 
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการ 
   สาธารณสุขฯ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     
   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  30,000 บาท  คงเหลือ 30,000 บาท ขอโอนลด  
   30,000 บาท                            
   โอนเพิ่ม 
   งบประมาณด้านด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   หมวดงบกลาง    
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  10,310,400 บาท   
   คงเหลือ 253,100 บาท ขอโอนเพ่ิม 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน   
   283,100 บาท                   
นายวินัย  บุญเพิ่ม การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์  จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มีสมาชิก
ประธานสภาฯ  สภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม ทีละ 
   โครงการ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม (1) ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย (งานก าจัดขยะฯ)  
ประธานสภาฯ  จ านวน 300,000 บาท ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
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มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโอนลด ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย งาน
   ก าจัดขยะฯ จ านวน 300,000 บาท จ านวน 11 เสียง)  

นายวินัย  บุญเพิ่ม (2) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (งานก าจัดขยะฯ) จ านวน   50,000 บาท   
ประธานสภาฯ  ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยครับ   

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโอนลดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  งานก าจัด
   ขยะฯ จ านวน   50,000 บาท  จ านวน 11 เสียง) 

นายวินัย  บุญเพิ่ม (3) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  (งานบริการสาธารณสุขฯ) จ านวน 
 ประธานสภาฯ  30,000 บาท ผมจะขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
  
มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโอนลดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งานบริการ
   สาธารณสุขฯ  จ านวน 30,000 บาท จ านวน 11 เสียง) 

นายวินัย บุญเพิ่ม 4.2 การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ส านักปลัด 
ประธานสภาฯ  (1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ส านักปลัด)   จ านวน 100,000 บาท 
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา   

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู้บริหาร ทุกท่าน                    
นายกเทศมนตรีฯ โอนลด 
   งบประมาณด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   หมวด
   ครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  
   100,000 บาท  คงเหลือ 100,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท  
   โอนเพิ่ม 
   งบประมาณด้านด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   หมวดงบกลาง    
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  10,310,400 บาท   
   คงเหลือ 283,100 บาท ขอโอนเพ่ิม 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
   โอน   383,100 บาท                
นายวินัย  บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโอนลดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักปลัด   
   จ านวน 100,000 บาท จ านวน 11 เสียง) 
นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.3 การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563    
ประธานสภาฯ      กองการศึกษา 
   (1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานบริหารทั่วไปฯ)   จ านวน   
   50,000 บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์ ชี้แจงให้ที่ประชุม 
   พิจารณา 
 

   /นายพิเชษฐ.. 
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นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ทุกท่าน                  
นายกเทศมนตรีฯ          โอนลด 
   งบประมาณด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปฯ   
   หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    งบประมาณตั้งไว้ 
   จ านวน  50,000 บาท    คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท  
   โอนเพิ่ม 
   งบประมาณด้านด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   หมวดงบกลาง   
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  10,310,400 บาท   
   คงเหลือ 383,100 บาท ขอโอนเพิ่ม 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
   หลังโอน   433,100 บาท 

นายวินัย  บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ด้วยครับ 

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโอนลดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งานบริหาร
   ทั่วไปฯ  กองการศึกษา  จ านวน  50,000 บาท จ านวน 11 เสียง) 

นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.4 การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 (กองช่าง)   
ประธานสภาฯ  จ านวน 6 รายการ  (กองช่าง)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลวังสมบูรณ์  
   ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน ขอโอนลดงบประมาณ
นายกเทศมนตรีฯ           รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   จ านวน   6 รายการ ดังนี้ 
    โอนลด 
   (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 ซอยหลังโรงเรียนบ้านซับ
       สิงโต งบประมาณตั้งไว้  470,000 บาท คงเหลือ   6,000 บาท   
       โอนลด 6,000 บาท    
   (2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 15 (ซอยป่า 
        หน่อไม้)  หมู่ที่ 2   งบประมาณตั้งไว้  470,000 บาท  คงเหลือ 4,000 บาท   
        โอนลด 4,000 บาท     
   (3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 2  ช่วงที่ 2 
             งบประมาณตั้งไว้  470,000บาท คงเหลือ 4,000 บาท  
        โอนลด  4,000 บาท                        
   (4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ซอยหลังวัดเขาหวายช่วงที่ 
       1 งบประมาณตั้งไว้  470,000 บาท คงเหลือ 4,000 บาท  
       โอนลด 4,000 บาท    
   (5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอยหน้าวัดซับสิงโต  
       งบประมาณตั้งไว้  470,000 บาท คงเหลือ 7,000 บาท    โอนลด  7,000 บาท 

/(6).. 
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   (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        บานคลองทราย  งบประมาณตั้งไว้  201,300  บาท คงเหลือ 1,900 บาท 
        โอนลด 1,900 บาท  ขอโอนลดรายการ ดังกล่าวข้างต้น 6 รายการ  
       จ านวน 26,900  บาท  
   โอนเพิ่ม  
   งบประมาณด้านด าเนินงานอ่ืน  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง   หมวดงบกลาง   
   ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  10,310,400 บาท   
   คงเหลือ 433,100  บาท ขอโอนเพ่ิม 26 ,900 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
   460,000  บาท 

นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.4 การพิจารณาโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563            
ประธานสภาฯ              (กองช่าง)  จ านวน 6 รายการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
   หากไม่มี  ผมจะขอมติที่ประชุม ด้วยครับ  

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                         
สมาชิกสภาฯ  ผมนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเรียนถามโครงการถนน
   คอนกรีตเสริมเหล็ก ท าไมถึงโอนลดได้ถึง 6 โครงการ เหลือทุกปี โอนลดทุกปี แล้วถ้า
   ไม่มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะโอนลดไปส่วนไหน ดูแล้วเหลือเท่ากันเกือบทุกโครงการ 
   แสดงว่าตั้งไว้สูงเกินหรืออย่างไร ชี้แจงด้วยครับ 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน ถ้าไม่โอนลดไปยังเบี้ยยัง
นายกเทศมนตรีฯ           ชีพผู้สูงอายุ เงินที่เหลือก็จะตกไปเป็นเงินสะสมครับ ส่วนเงินที่เหลือแต่ละโครงการขอ
   เชิญผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงครับ    

นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                          
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงโครงการถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก เป็นเงินที่เหลือจากประมูลงานไปแล้ว ผู้รับเหมาประมูลงานต่ ากว่าที่ตั้งไว้
   ครับ   
นายประดิษฐ์  อินทร์ต๊ะ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                         
รองประธานสภาฯ ผมนายประดิษฐ์  อินทร์ต๊ะ รองประธานสภาฯ ขอสอบถามโอนลดค่าบ ารุงรักษา
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานบริหารทั่วไปฯ) กองการศึกษา จ านวน 50,000 บาท 
   ว่าศูนย์พัฒนาเล็กเด็กฯ ทั้ง 5 ศูนย์ ก็มีการช ารุดบ่อยอยู่นะครับ แต่งบประมาณยัง
   เหลือเต็ม เป็นเพราะครูประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่ส่งเรื่องมาหรืออย่างไร ถึงไม่มี
   การใช้งบประมาณ ครับ 

นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                           
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงโอนลดค่าบ ารุงรักษา
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานบริหารทั่วไปฯ) กองการศึกษา จ านวน 50,000 บาท มี
   การใช้ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเล็กเด็กฯ ส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณกองช่างครับ ในปี
   งบประมาณ  ปี พ.ศ. 2564 จะต้องน างบประมาณกองการศึกษามาใช้บางแล้วครับ 
 

/นายวินัย.. 
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นายวินัย  บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่
ประธานสภาฯ   ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563  
   กองช่าง  จ านวน 6 รายการ จ านวน 11 เสียง ) 

นายวินัย  บุญเพิ่ม     4.5 การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาฯ                   พ.ศ. ๒๕๖3   จ านวน  1  รายการ  กองสาธารณสุขฯ 
   (1) จัดซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับติดตั้งในรถยนต์ จ านวน 12,000 บาท 
   ขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ ฯ ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

นางนวรัตน์  พันธุเวช เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายบางรายการ   มีความจ าเป็นต้องแก้ไขตาม ระเบียบ
เลขานุการสภาฯ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
   ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การ
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน  และ 
   สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
   ให้เป็นไปตามอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบล 
   วังสมบูรณ์ ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี ๒๕๖3  

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3    
นายกเทศมนตรีฯ จ านวน    1  รายการ  
   (1) จัดซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับติดตั้งในรถยนต์ จ านวน 12,000 บาท 
   ข้อความเดิม 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ    
   หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับติดตั้งในรถยนต์)  
   จ านวน 12,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   -ย่านความถ่ี 144 – 146 MHz 
   -ช่องเก็บข้อมูล 207 ช่อง 
   -แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1,600  mAh  
   -วิทยุ FA 87.5 -108.0 MHz 
   -ตัวเครื่องรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี                                                                                                                                                   
   ข้อความใหม่ 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุขฯ งานบริการสาธารณสุขฯ  หมวด
   ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จัดซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับติดตั้งในรถยนต์) จ านวน 
   12,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   -ระบบ VHF /FM  
   -ชนิดมือถือ 5 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่นชาร์ท  
   -แบตเตอรี่ 1 ก้อน   
   -เสายาง เหล็กพับ  

/นายวินัย.. 
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นายวินัย  บุญเพิ่ม       (1) จัดซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับติดตั้งในรถยนต์ จ านวน 12,000 บาท การแก้ไข 
ประธานสภาฯ                เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จะต้องผ่านสภาเทศบาลก่อนครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
     ประสงค์จะอภิปราย หรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม     

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจัดซื้อวิทยุสื่อสารส าหรับ 
   ติดตั้งในรถยนต์ จ านวน 12,000 บาท จ านวน 11 เสียง) 

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น 

นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.6 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ             พ.ศ.๒๕๖4 วาระท่ี ๑ การรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  ขอเชิญท่าน 
   นายกเทศมนตรี ฯ  แถลงหลักการและเหตุผลแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4    

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม -เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
นายกเทศมนตรีฯ วังสมบูรณ์ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาเทศบาลอีก
   ครั้ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่าน   ประธานสภาฯ และ
   สมาชิกฯ  ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการ  และแนวนโยบาย
   ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ดังต่อไปนี้  
   ๑. สถานะ การคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ได้ 
   ประมาณการรายรับไว้เป็นจ านวน  7๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งในส่วนของรายได้ที่
   เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายไดก้ าหนดวงเงินรายจ่ายไว้     จ านวน  
   7๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มี
   ประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้นซึ่งการจัดท างบประมาณของเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์เป็นการ
   จัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  
    ๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
   เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  ได้ด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
   ไว้ในแผนงานโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบทุกแผนงานโครงการ    

นายวินัย  บุญเพิ่ม -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจดูร่างเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มี
ประธานสภาฯ              สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเชิญ ครับ   ตามที่นายกได้แถลงหลักการและ
   เหตุผลเป็นรายละเอียดแห่งร่างงบประมาณรายจ่ายประธานสภาฯ ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2564   

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                         
สมาชิกสภาฯ  ผมนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 มีข้อสงสัยการตั้งงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวน  7๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้ง  
   65,000,000 บาท แต่ว่างบพัฒนาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ชี้แจงด้วยครับว่าใน
       

/ขึ้นมา.. 
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   ส่วนเกินขึ้นมาสิบสองล้านบาท ได้จัดสรรไปในส่วนไหนบ้างครับ เพราะว่ารายจ่าย
   ประจ าก็เท่าเดิมอยู่แล้วครับ แล้วก็ในส่วนของลูกรังมีทั้งหมด 16 หมู่ ตัดของหมู่ 1 
   ออกไปหนึ่งโครงการ จ านวนเงินหนึ่งแสนบาทเท่ากันทุกหมู่ แสดงว่าทางกองช่างไม่ได้
   ลงไปส ารวจ กองช่างจะต้องลงไปส ารวจแล้วมาเฉลี่ยใหม่ให้เท่ากัน เพราะบางพ้ืนที่รอบ
   นอก เช่น หมู่ 4, หมู่ 3, หมู่ 5 ต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมลูกรังเยอะ  ชี้แจงด้วยครับ 
   และฝากอีกเรื่องการลงลูกรังไม่ได้มาตรฐาน เช่นก้อนใหญ่และบางครั้งดินเยอะเกินไป  

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม  -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ผมนายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีฯ ขอแจ้งให้ทราบว่างบประมาณ พ.ศ. 
   2563 ตั้งไว้ 67,000,000 บาท ขอชี้แจงเทศบัญญัติ ประจ าปี พ.ศ.2564 ตั้งไว้ 
   77,000,000 บาท ส่วนที่เกินมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพผู้พิการ,อาหาร
   กลางวัน, ค่าอาหารเสริม (นม) ยอดเพ่ิมข้ึนทุกปี ครับ 

นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                           
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข ผู้อ านวยการกองช่าง เรื่องลูกรังจะใช้วิธีการลงลูกรังโดย
   การถัวเฉลี่ย ไปยังบางหมู่บ้านครับ 

นายสมคิด ศิลลา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสมคิด ศิลลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมเองก็เห็นด้วยกับนายณัฐวัฒน์ 
   สาธุจรัญ  เทศบัญญัติ ปี พ.ศ.2564 มีแต่เรื่องลูกรังอย่างเดียว ไม่มีโครงการอ่ืนบรรจุไว้
   เลย ครับ 

นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                          
รองประธานสภาฯ ผมนายประดิษฐ์  อินทร์ต๊ะ รองประธานสภาฯ ขอสอบถามเรื่องค่ารื้อถอน ที่ตั้งไว้ 
   230,000 บาท เป็นการรื้อถอนแบบไหน หรือว่าเป็นการจ้างเหมาหรืออย่างไร ขอ
   รายละเอียดด้วยครับ 
นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                         
สมาชิกสภาฯ  ผมนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โครงการก่อสร้างอาคาร 
   หอประชุม จ านวน 3,500,000 บาท ท าไมต้องสร้างใหม่ และในการน าเสนอต่อสภา
   ต้องมีแบบเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาในที่ประชุม ชี้แจงด้วยครับ  

นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                           
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายณัฐกฤตย์  เภาสามมุข ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม 
   ตอนนี้แบบอยู่ในช่วงวิศวกรก าลังออกแบบอยู่ครับ จะให้เสร็จสิ้นภายในอาทิตย์หน้า
   ครับ และการรื้อถอนมันเป็นราคากลางคิดเป็นตารางเมตร ครับ 

นายวินัย  บุญเพิ่ม เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายวินัย บุญเพ่ิม  
ประธานสภาฯ     ประธานสภาฯ ก็อยากสอบถามการก่อสร้างอาคารหอประชุม เป็นการก่อสร้างอาคาร
   หอประชุมแบบไหน  

นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร  ทุกท่าน                           
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายณัฐกฤตย์  เภาสามมุข ก่อสร้างอาคารหอประชุมเป็นแบบอาคารชั้นเดียวครับ 

              /นายวินัย. 
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นายวินัย  บุญเพิ่ม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติที่ประชุม เห็น 
ประธานสภาฯ    ชอบ วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ด้วยครับ   

มติที่ประชุม    (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖4 วาระท่ี ๑ การรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  
   จ านวน 11 เสียง)  

นายวินัย  บุญเพิ่ม 4.7 การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี้แจง
ประธานสภาฯ  ระเบียบฯ  ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
นางนวรัตน์  พันธุเวช  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ           ๒๕๔๗ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓ 
   (๑) (๒) คณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ ๑๐๕ (๓) 
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือก
   คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
   ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้ โดย 
   ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตาม ข้อ 
   ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ค่ะ  

นายวินัย  บุญเพิ่ม     ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ประธานสภาฯ  ญัตติร่างเทศบัญญัติ และขอผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญเสนอได้เลย ครับ  
 
นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
รองประธานสภาฯ ผม นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ รองประธานสภาฯ  ขอเสนอนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เป็น
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ครับ  

นายวินัย   บุญเพิ่ม       ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน    
ประธานสภาฯ 

นางจ าเนียร ใจดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางจ าเนียร ใจดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอรับรองนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ค่ะ 

นายนคร วงษ์ค านา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน    
สมาชิกสภาฯ  ผม นายนคร วงษ์ค านา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองนายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ 
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายวินัย   บุญเพิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้อ่ืนที่ตนเห็นสมควรอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

  /นายสุชิน.. 
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นายสุชิน ผิวลออ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ  ผมนายสุชิน ผิวลออ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอนายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ  เป็น
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ       

นายวินัย   บุญเพิ่ม       ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน  
ประธานสภาฯ 

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   ผม 
สมาชิกสภาฯ  นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองนายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ  
   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

น.ส.นภาพร  ศิรินภารัตน์ เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน น.ส.นภาพร   ศิรินภารตัน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอรับรองนายประดิษฐ์ 
   อินทร์ต๊ะ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ค่ะ  

นายวินัย   บุญเพิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้อ่ืนที่ตนเห็นสมควรอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ  ผมนายณัฐวัฒน์  สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ น.ส.นภาพร   
   ศิรินภารัตน์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ       

นายวินัย   บุญเพิ่ม       ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน    
ประธานสภาฯ 

นางผ่องศรี หลาทอง      เรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน นางผ่องศรี หลาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ขอรับรอง น.ส.นภาพร   
   ศิรินภารัตน์  เป็น คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ค่ะ 

นางประไพ ไพรหลวง     เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน
สมาชิกสภาฯ  นางประไพ ไพรหลวง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๒ ขอรับรอง น.ส.นภาพร  
    ศิรินภารัตน์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ค่ะ 

นายวินัย บุญเพิ่ม         มีสมาชิกท่านใด จะเสนอผู้อ่ืนที่ตนเห็นสมควรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธานสภาฯ        ประชุม  สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ ให้นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ เป็น 
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง)     

นายวินัย บุญเพิ่ม         สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ ให้นายประดิษฐ์ อินทร์ต๊ะ  เป็นคณะกรรมการแปร
ประธานสภาฯ  ญัตติร่างเทศบัญญัติ    

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง)     

/นายวินัย.. 
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นายวินัย บุญเพิ่ม        สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ ให้น.ส.นภาพร  ศิรินภารัตน์ เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

มติที่ประชุม  (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง)   
นายวินัย  บุญเพิ่ม ผมขอให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภา
ประธานสภาฯ  ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ดังนี้ 
   ก าหนดเวลารับค าแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่   14  สิงหาคม ๒๕๖3  เวลา ๐๘.๓๐ น.  
   ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. ก าหนดให้ใช้ห้องสภาเทศบาลต าบล
   วังสมบูรณ์เป็นสถานที่รับค าแปรญัตติ   เลขานุการฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปร
   ญัตติ เพ่ือเลือกและแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแปร  และให้นัดประชุมสภาครั้ง
   ต่อไป  วันที่  28 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา ๑๐.๐๐ น.การเสนอค าแปรญัตติ สามารถ
   ยื่นค าเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ  ตามแบบ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
   แล้ว  ให้เสนอร่างเทศบัญญัติตามที่ได้แก้ไข  หรือตามร่างเดิมต่อประธานสภาตาม
   ระเบียบ   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี 
   ผมจะขอมติที่ประชุม ด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม               (สมาชิกสภาฯ ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายวินัย  บุญเพิ่ม        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายเดชา วงษ์ท้าว เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนากยกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ก านันต าบลฯ  ผมนายเดชา วงษ์ท้าว ก านันต าบลฯ ตามท่ีทางเทศบาลได้ลงมติมีการจัดซื้อถังน้ าขนาด 
   2,000 ลิตร เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับหมู่บ้าน ทั้ง 17 หมู่บ้าน แต่ยังขาดขาตั้ง 
   ประชาชนน าไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยสะดวกเพราะตั้งไว้กับพ้ืนเวลาเปิดก๊อกน้ าล าบาก 
   อยากให้ทางเทศบาลหาแนวทางแก้ไขให้ด้วยครับ และอีกเรื่องได้ปรึกษาหารือกับ
   ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง  17 หมู่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
   วังสมบูรณ์ ที่กลับรถอยู่ปั้ม ปตท.วังใหม่ไกลมาก ท าให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
   ไม่ได้รับความสะดวก ผมก็มีข้อเสนอโดยจะขอลูกรังจากทางเทศบาล สร้างจุดกลับรถ
   จากแก่งส าราญ ไปถึงหน้าที่ว่าการอ าเภอวังสมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 800  เ ม ต ร 
   ซ่ึง เรื่องนี้ผมได้ท าหนังสือไปที่กรมทางหลวงชนบทสระแก้ว จึงน ามาแจ้งให้ทราบให้ที่
   ประชุมสภาฯ ทราบ 

นายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ผมนายพิเชษฐ เลี่ยวบุ้นกิม นายกเทศมนตรีฯ เรื่องถังน้ าขนาด 2,000 ลิตร ครั้งแรกที่
   ซื้อวัตถุประสงค์ครั้งแรก เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่เนื่องจากจังหวัดไม่ยอมประกาศ
   เป็นเขตภัยแล้ง ท าให้งบประมาณตกไป แต่ทางประธานสภาฯ ได้รับปากกับทาง
   ผู้ใหญ่บ้านไว้แล้ว ว่าจะต้องซื้อถังน้ า ในทางปฏิบัติงานป้องกันฯ ต้องลงไปจ่ายน้ า 
   เราจะไปวางเป็นจุดก่อนที่จะจ่ายไปตามบ้าน ต้องลากสายไปเติมโอ่งน้ าให้หมู่บ้าน เติม
   น้ าให้วัด ,โรงเรียน และอนามัย ก็เลยจัดหาจุดหนึ่งเป็นจุดรับน้ าแต่ละหมู่บ้าน 

/หรือ.. 
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   หรือจุดใหญ่ๆ  ก็เลยหารือกับประธานสภาฯ แต่ประธานสภาฯ ก็มีความกังวลว่าถ้าไป
   ตั้งตามจุด ก็จะต้องดูแลเอง ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้าง   ไม่สามารถซื้อขาตั้งได้ เพราะ
   ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ก็เลยหาแนวคิดกับทางประธานสภาฯ ว่าจะท าขาตั้งแบบ
   ไหน หาแบบหลายๆ ที่ก็ยังไม่ถูกใจ ก็เลยคิดไว้ว่าจะให้ช่างออกแบบ เพราะจะได้ขาตั้งที่
   แข็งแรง และทรัพย์สินที่ทางเทศบาลมอบให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยดูแลด้วยครับ 

นายสุเนตร ผกามาศ -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ผม นายสุเนตร ผกามาศ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 ฝากเรื่องขยะ เพราะขยะเป็นปัญหาทาง
   สังคม อยากให้รถเข้าไปเก็บขยะหมู่ 14 ชาวบ้านพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าเก็บขยะครับ 
   และทุกหมู่บ้านคงอยากได้รถเข้าไปเก็บขยะเหมือนกัน ฝากทางเทศบาลไว้ด้วยครับ 

นายพสิษฐ์ ปัตนา -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3  ผมนายพสิษฐ์ ปัตนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 เห็นด้วยกับ นายสุเนตร ผกามาศ ผู้ใหญ่บ้าน 
   หมู่ 14 เรื่องขยะซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศเลยครับ เช่นหมู่ 3 เป็นเส้นทางผ่านไป
   ต าบลวังทองซึ่งวังทองไม่มีถังขยะเคลื่อนที่ แต่น าขยะทิ้งบริเวณสองข้างทาง อยากให้
   ทางเทศบาลช่วยด าเนินการไปยังเทศบาลต าบลวังทอง หรือจะช่วยจัดท าป้ายห้ามทิ้ง
   ขยะ ให้กับหมู่บ้านที่มีปัญหาแบบนี้ก็ได้นะครับ และฝากอีกเรื่องแนวเขตหมู่บ้าน น่าจะ
   เหมือนกันทั้งต าบล อย่างหมู่ 3 มีประชาชนบางท่านอยู่หมู่ 3 เสียภาษีที่เทศบาลต าบล
   วังสมบูรณ์ ทุกปี แต่ปีนี้มีหนังสือการเรียกเก็บภาษีจาก อ.บ.ต. วังใหม่ ซึ่งเป็นปัญหา
   การแบ่งเขตไม่ชัดเจน อยากจะทราบแนวเขตที่ชัดเจน ทางเทศบาลได้ก าหนดแนวเขต
   ระหว่างต าบลไว้ ให้หรือเปล่าครับ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ 

น.ส.นภาพร ศิรินภารัตน์ -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
สมาชิกสภาฯ  ดิฉัน น.สนภาพร ศิรินภารัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ก็เห็นด้วยกับนายพสิษฐ์  
   ปัตนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 เรื่องแนวเขตระหว่างต าบล เพราะตอนนี้บางหมู่บ้านแนวเขต
   ยังมีการซับซ้อนอยู่ เราจะวิธีด าเนินการอย่างไร 

นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองชา่ง  ผมนายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข ผู้อ านวยการกองช่าง ซึ่งแนวเขตนี้จะต้องประกาศจาก
   อ าเภอก่อนครับ อย่างหลักๆ แนวเขตระหว่างต าบลทางอ าเภอต้องลงมาร่วมกับเรา 
   เพ่ือรับรอง ครับ 

นายมานพ ไพรหลวง -เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10        ผม นายมานพ ไพรหลวง ฝากเรื่องฝายน้ า หมู่ 10 บริเวณตรงบ่อขยะ ยังไม่ด าเนินการ
   ก่อสร้างเป็นห่วงประชาชนใช้น้ าท าการเกษตร และเรื่องประปาย้ายจากศูนย์พัฒนาเด็ก
   เล็กฯ ไปยังวัดเนินวังสมบูรณ์ อยากให้ทางเทศบาลช่วยเร่งด าเนินการให้ด้วยครับ  
นายณัฐวัฒน์ สาธุจรัญ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาฯ  ผมนายณัฐวัฒน์  สาธุจรัญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอสอบถามโครงการ 
   ระบบประปาของหมู่ 3 ,หมู่10 และก่อสร้างหอกระจายข่าวไร้สาย หมู่ที่ 3 ,ติดตั้ง
   ระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 7,ติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 9 ด าเนินการแล้วหรือยัง
   เพราะจะไม่ทันสิ้นปีงบประมาณนี้ ขอชี้แจงด้วยครับ 

/นายณัฐกฤตย์.. 
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นายณัฐกฤตย์ เภาสามมุขเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองช่าง ผมนายณัฐกฤตย์ เภาสามมุข ผู้อ านวยการกองช่าง ตอนนี้ได้สอบถามไปยังกองคลัง
   เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระหว่างด าเนินการอยู่ครับ ส่วนประปาของหมู่ 10 ก าลัง
   ด าเนินการขออนุญาต สปก.ในเรื่องของอนุมัติจุดเจาะอยู่ครับ 

นายวินัย  บุญเพิ่ม        เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  
ประธานสภาฯ    ผมนายวินัย  บุญเพิ่ม ประธานสภาฯ ก็ขอฝากผู้จัดท ารายงาน เรื่องเลือกต้ังคณะกรรม 
   การสามัญดูแลสภา ให้ลงบรรจุไว้ในวาระอ่ืนๆ ไว้ในคราวหน้าด้วยครับ เพราะการมี
   คณะกรรมการสามัญ จะได้ช่วยในเรื่องติดตามโครงการต่างๆ ครับ  
นายวินัย  บุญเพิ่ม        เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าสภาเทศบาล การประชุมสภา
ประธานสภาฯ  เทศบาลได้ด าเนินการมาครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณ สมาชิกสภาทุกท่าน และ
   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุม        
เลิกประชุม  เวลา 14.00 น  
 
                                             (ลงชื่อ)         นวรัตน์ พันธุเวช             ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                                                          (นางนวรัตน์   พันธุเวช) 
                                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ 
 
 
     (ลงชื่อ)    วินัย บุญเพ่ิม                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายวินัย    บุญเพิ่ม)  
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลวังสมบูรณ์  
 
                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน    
 
                                              (ลงชื่อ)        ณัฐวฒัน์ สาธุจรัญ 
                                                          (นายณัฐวัฒน์   สาธุจรัญ)  
                                               ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
 
                                              (ลงชื่อ)         ผ่องศรี หลาทอง 
                                                          (นางผ่องศรี   หลาทอง)  
                                                     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   
 
 
                                              (ลงชื่อ)        นิพร ชินค าวงศ์ 
                                                          (นายนิพร   ชินค าวงศ์)  
                                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม       
 



     
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                        
 
 
 


